

ทล.จ้างงานเกษตรกร ช่วยเพิ่มกำลังซื้อในท้องถิ่น

นายสรวิศ ทรงศิริ โฆษกกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่านายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้มีการมอบหมายให้ ทล.และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งด้วยการจ้างงาน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมเพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรลดลงซึ่งมีผลต่อกำลังซื้อภาคเอกชนหดตัวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมถึงได้กำชับให้เร่งบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและหน่วยงานผู้เดือดร้อนอย่างเต็มที่ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการให้กระทรวงคมนาคม

ทั้งนี้ ทล.ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดและสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวงรวมถึงหมวดทางหลวงทั่วประเทศ จัดทำแผนงานและรายละเอียดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งเข้ามาสนับสนุนภารกิจด้านบำรุงรักษาทางของกรมทางหลวง เพื่อทดแทนการสูญเสีย

รายได้จากการเพาะปลูกพืชตลอดฤดูแล้งปีนี้ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติภัยแล้งประจำปี 2563 ของรัฐบาลที่เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคมนี้

โดยขณะนี้หน่วยงานในสังกัด ทล.ได้นำเสนอแผนงานดังกล่าวมาแล้วจำนวน 96 โครงการ แบ่งเป็นการปลูกต้นไม้มีค่าในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติบนพื้นที่ดินสงวน และบริเวณที่ดินของกรมทางหลวงจำนวน 24 โครงการ เพื่อลดปัญหาหมอกควันทางอากาศ

โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นอกจากนั้นเป็นโครงการบำรุงรักษาทาง เพื่อความสะดวก และปลอดภัย กับประชาชนผู้ใช้ทาง จำนวน 72 โครงการ เช่น การตัดหญ้า ถางป่า การตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงพื้นผิวถนน และการขุดลอกกระบายน้ำ มีระยะเวลาโครงการระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม ทล.ยังประสานความร่วมมือกับการประสานส่วนภูมิภาคเดินทางโครงการ “กรมทางหลวง - การประสานส่วนภูมิภาค รวมใจด้านภัยแล้ง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยทล.ได้แจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วทั้งสิ้น 11,023,000 ลิตร ใน 43 จังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 12,283 ครัวเรือน และ 4,477 ราย

รวมถึงให้การสนับสนุนงานปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดลุกลามและสร้างความเสียหายในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ หากพบเหตุหมอกควันและไฟป่า สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง